



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียน และบัตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๓๑๐๔-๐๐๑	นางกรรทอง จุลสัตย์	เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน	ท.น.นครศรีธรรมราช

๒. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๓๑๐๖-๐๐๑	นางสาวมะลิวัลย์ พริกประสงค์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	ท.น.นครศรีธรรมราช
๒	๓๑๐๖-๐๐๒	นายทงนง คุณาธิป	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	ท.น.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนวิศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช